
sþ. 140. Fyrirspurn [109. mál]
til iðnaðarmálaráðherra um perlusteinsvinnslu í Loðmundarfirði.

Frá Jónasi Péturssyni.

Hver hefur orðið árangur af nýjustu rannsóknum á perlusteini Loðmundar-
firði, og hvaða horfur eru á vinnslu hans til útflutnings?


